

**บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓**  
**เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์**

**ผู้มาประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวิเชียร ดอนจ้อย	ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์
๒	นายชาอุชล ศรีนวลมาก	รองประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์
๓	นายอาคม ขำพินวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๔	นายขจิตร บุญวัดช้าง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๕	นายบำเพ็ญ ราชสิงโ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๖	นายรังสรรค์ แจ่มธรรมมา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๗	นายสกล บุญธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๘	นายประเสริฐ จิตต์สกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๙	นายอิทธิพงษ์ ชรินรัตน์กุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๐	นายศุภชัย มีกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๑	นางย้อย ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๒	น.ส.ภาณิตา บำรุงสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๓	น.ส.ปานรัตน์ ศรีบัวอ่ำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๔	นายหยุ่นสาม กอเจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๕	นายฉลอง แซ่ล้อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๖	นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทองเจือ อุดร	นายก อบต.หนองพันจันทร์
๒	นายอนุวัตร โปบุญเรือง	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๓	นายทรงศักดิ์ เจริญสุข	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๔	นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์
๕	ดร.อภิรักษ์ บุขบ	ที่ปรึกษาโรงงาน วิแอนด์เค
๖	นายวันชัย ดอนกัลยา	รองปลัด อบต.หนองพันจันทร์
๗	นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองพันจันทร์
๘	นายธนากรุต ยกกลิ่น	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙	นายศักดิ์ดา เชียงจิ่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้ไม่มาประชุม	-	คน
ผู้มาประชุม	๑๖	คน
ผู้ลาประชุม	-	คน
ผู้ขาดประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๙	คน

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

เมื่อได้เวลาอันสมควร รองประธานสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**  
ประธานสภาฯ

**เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อนายอำเภอบ้านคา และนายอำเภอบ้านคาได้พิจารณาให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่

ประกาศอำเภอบ้านคา

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยอำเภอบ้านคา ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ว่ามีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

๑. การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
๒. การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์
๓. การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหน่งที่ว่าง

อำเภอบ้านคาได้พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯ ครบทุกท่าน

๓. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุม

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธานสภาฯ

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

: เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

: มีมติรับรอง ๑๔ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภาฯ

: ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติรับรอง ๑๔ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

**เรื่องกระทู้ถาม**  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕  
ประธานสภาฯ

**เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑ การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์**

: ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ได้รับทราบ

นายวันชัย ดอนกล้า  
รองปลัด อบต.ฯ

: ตามหนังสืออำเภอบ้านคา ที่ รบ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๔๓๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาได้มีหนังสือเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองมีความตื่นตัวในการรักษาตำบลบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมพันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนำไปสู่การพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จังหวัดราชบุรีจึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทุกแห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม  
 ๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทุกแห่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ โดยให้สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร

ประธานสภาฯ : ตามที่ร้องปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดกำหนดร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบฯ

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
 (นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภาฯ **๕.๒ การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์**  
 : ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ต่อที่ประชุม

นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร หัวหน้าสำนักปลัดฯ : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการ เนื่องด้วยนายไพ วาริอุตม สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ ได้ลาออก

จากตำแหน่ง จึงทำให้ตำแหน่งการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง จึงต้องมีการคัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจาก ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานกำหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการ คัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณี ที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะ ไม่ดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และใน การนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ประธานสภา : ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับคัดเลือกเป็น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ขอเชิญ

นายประเสริฐ จิตต์สกุล : ขอเสนอ นายสกล บุญธรรม สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕  
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง ๑. นายขจิตร์ บุญวัดช้าง สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒  
๒. นายบำเพ็ญ ราชสิงโห สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓

ประธานสภา : มีท่านใดจะเสนอบุคคลใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายสกล บุญธรรม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบขอให้งมมือ เพื่อเป็นการขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภา **๕.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมแทนตำแหน่งที่ว่าง**

: ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับ ทราบ

นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอำนาจ เลือกรวมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการสภาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

: ตามที่ นายไพ วาริอุตม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงทำให้ตำแหน่งการเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่างลง จึงต้องมีการ คัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบฯโดยวิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงาน การประชุม ขอเชิญ

นายอาคม ขำพินวงษ์ : ขอเสนอนายศุภชัย มีกุล สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖  
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ ผู้รับรอง ๑.นางสาวภาณีตา บำรุงสุข สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘  
๒.นางสาวปานรัตน์ ศรีบัวอ่ำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่านายศุภชัย มีกุล สมาชิก สภาหมู่ที่ ๖ ได้รับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถ้าท่านสมาชิกฯ เห็นชอบขอให้ยกมือเพื่อเป็นการขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ : ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ

ดร.อภิรักษ์ บุชบก : ตอนนี้โรงงานจะทำการผลิตเหมือนเดิม แต่หาสับปะรดเข้าโรงงานไม่ได้ โรงงานมองกว้างๆโดยการฟุ้งกันไปฟุ้งกันมาประโยชน์ต้องดีต่อลูกไร่และ ชาวบ้าน ตอนนี่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ พนักงานก็ออกไป เยอะ สับปะรดอบแห้งไม่ได้ทำ กะทียังไม่ได้ทำ ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมยัง ทำงานตามปกติ แต่ได้ข่าวว่าโรคโควิด-๑๙ จะเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ในส่วนนี้ทาง โรงงานมีมาตรการและป้องกันเป็นอย่างดี

นายศุภชัย มีกุล : ขอทราบว่าทางองค์การฯได้เข้าไปดำเนินการไฟหั่วเสาในหมู่บ้านหรือยัง  
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖

นายก อบต.ฯ : ต้องดูงบประมาณและในช่วงนี้ฝนตก การจะเข้าไปดำเนินงานของช่างเป็นไปได้ ยาก จึงทำให้การเข้าดำเนินงานล่าช้า

: ขอแนะนำข้าราชการที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลของ เรา จำนวน ๒ คน คนแรก นายธนากรฤต ยกกลิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง และนายศักดิ์ดา เชียงจิ่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีขอปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ) อดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว**

(ลงชื่อ) ฉลอง แซ่ลือ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายฉลอง แซ่ลือ)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อาคม ขำพินวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายอาคม ขำพินวงษ์)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ศุภชัย มีกุศล ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายศุภชัย มีกุศล)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัย.....สมัยที่..... ครั้งที่ ...../..... ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) วิเชียร ดอนจ้อย  
(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์